

CHỈ THỊ
về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược
cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Nổi rõ là, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực hơn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc được quan tâm thực hiện; tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp ngày càng được củng cố, kiện toàn; công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ tư pháp từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới... Chất lượng các mặt công tác tư pháp từ bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có chuyển biến tiến bộ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ điều tra, khám phá án, truy tố, xét xử đạt khá cao. Chủ trương “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa” triển khai khá tốt, tạo được không khí dân chủ trong các phiên tòa. Chủ trương xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ tư pháp từng bước được triển khai và đạt kết quả bước đầu. Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của các cơ quan tư pháp được quan tâm đầu tư, nhất là ở cấp huyện. Sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thì kết quả công tác cải cách tư pháp thời gian qua còn những hạn chế nhất định; đáng chú ý là, tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án còn chậm; còn tình trạng tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Chất lượng và kỹ năng thực hành quyền công tố của một số kiểm sát viên còn hạn chế, chủ trương “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa” chưa đi vào chiều sâu. Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ tư pháp còn chậm. Cơ chế tuyển chọn, đào tạo cán bộ chậm được đổi mới; chế độ chính sách đối với cán bộ tư pháp còn nhiều bất cập nhưng chưa khắc phục kịp thời. Công tác thi hành án dân sự còn hạn chế, số lượng án có khả năng thi hành vẫn còn tồn đọng nhiều.

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy

yêu cầu Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 04/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; trước mắt, cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/CCTP, ngày 08/4/2011 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2011. Quá trình đó, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, sự quan tâm của chính quyền đối với công tác cải cách tư pháp và nhiệm vụ cải cách tư pháp với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ ở một số chức danh tư pháp cần có trình độ chuyên sâu để phục vụ kịp thời yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

3- Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh tích cực tìm nguồn để tuyển dụng, bổ sung cán bộ có chức danh tư pháp còn thiếu hiện nay, như: điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và chấp hành viên cấp tỉnh, huyện. Trên cơ sở quy định của nhà nước về chính sách đối với cán bộ, cần chủ động quan hệ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để thu hút những người có trình độ, đạo đức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ vào làm việc trong các cơ quan tư pháp, khắc phục tình trạng cán bộ “vừa thiếu, vừa yếu” như hiện nay.

4- Các cơ quan tư pháp tập trung nâng cao chất lượng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa án do Tòa án trả để điều tra bổ sung; án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán và Hội đồng xét xử. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”, phát huy vai trò của kiểm sát viên trong việc thực hành quyền công tố, nhất là khả năng tranh tụng tại phiên tòa. Tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ án còn tồn đọng, các vụ án mà dư luận quan tâm. Tăng cường chỉ đạo giải quyết án điểm và áp dụng thủ tục rút gọn, lựa chọn đưa các vụ án để xét xử lưu động. Đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự đối với các vụ việc có điều kiện thi hành.

5- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và giám sát của cơ quan dân cử đối với công tác cải cách tư pháp trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất, khắc phục tình trạng cấp ủy buông lỏng lãnh đạo hay can thiệp không đúng vào hoạt động tư pháp, đồng thời phát huy vai trò chủ động thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm trước pháp luật của các cơ quan tư pháp, cán bộ tư pháp.

6- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động hỗ trợ tư pháp, nêu cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ luật sư khi tham gia tố tụng; đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng; củng cố đội ngũ giám định viên để phục vụ điều tra, xử lý các vụ án.

7- UBND các cấp tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan tư pháp từ khoản vượt thu ngân sách địa phương theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

8- Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị này.

9- Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo);
- Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW (báo cáo);
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, BCS đảng Tòa án và Viện KSND tỉnh;
- Đảng ủy Công an tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh, Hội luật gia tỉnh;
- Các sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Tư pháp,
- Mặt trận TQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng